
BORGARRÁÐ 15. ágúst 2019: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
viðbrögð við lokanir rekstraraðila í miðborginni - R19080079

Hvernig ætlar borgin að bregðast við þeim tíðindum að fjöldi rótgróinna og þekktra 
rekstraraðila leggja upp laupana á háannatíma? 


